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Fyrirspurn

til félagsmálaráðherra um einhverf börn.

Frá Jóhönnu Sigurðardóttur.

1. Hve margir hafa greinst með einhverfu á ári sl. áratug?
2. Hvert er mat Greiningarstöðvar ríkisins á þróun einhverfu? Hver er skýring stöðvarinnar

á fjölgun tilvika, ef sú er raunin, og er ástæða til sérstakra viðbragða eða aðgerða?
3. Hvernig er nú búið að einhverfum börnum og aðstandendum þeirra? Er sérstök þörf

úrbóta á stöðu þeirra?

Skriflegt svar óskast.


